



CRUC News



สารจากผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

(บริหารธรรมมาภิบาล ทำงานโปร่งใส)

สวัสดีผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

สารจาก ผอ.จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเดือนละครั้ง เพื่อแจ้งข่าวสาร ถ่ายทอดนโยบายและการดำเนินการไปถึงผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน

วันที่ 11 ก.พ. 59 คณะอาจารย์ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาניתศศาสตร์ สํารวจข้อมูลเพื่อจัดโครงการค่ายเกษตรกรไทยสู่ภัยแล้งร่วมแรงใจสู่อาเซียน ณ ห้อง 234 อาคารแม่ทองคำ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท โดยการประชุมการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

วันที่ 12 ก.พ. 59 ผู้อำนวยการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพร้อมระบบงานศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษา-ชัยนาท ชั้น 11 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่ 12 ก.พ. 59 ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ มจช-ชัยนาท ชั้น 11 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่ 13 ก.พ. 59 เจ้าหน้าที่งานกองทุนเพื่อการศึกษาเดินทางมาประชุมลงนามแบบยื่นยันค่าเล่าเรียน 2/2558 ให้นักศึกษาศูนย์ฯ มจช-ชัยนาท

วันที่ 24 ก.พ. 59 ลงพื้นที่ตำบลห้วยยู อำเภอนาคู จังหวัดชัยนาท เพื่อเก็บข้อมูลการทำเครื่องดนตรีไทย จากปราชญ์ชาวบ้าน

วันที่ 25 ก.พ. 59 ผู้อำนวยการ ประชุมเจ้าหน้าที่ บุคลากร ศูนย์ฯ มจช-ชัยนาท เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีวางศิลาฤกษ์หอพักนักศึกษา

วันที่ 26 ก.พ. 59 เปิดการอบรมการใช้งานโปรแกรม adobe photoshop cs6 ในการจัดการเรียนการสอน

กิจกรรมในเดือนมีนาคม 2559

1. วันที่ 2-3 มี.ค.59 บริการวิชาการแก่ชุมชนบ้านสระไม้แดง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
2. วันที่ 5-6 มี.ค.59 อบรมกิจกรรมการเรียนรู้อาเซียนระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมจันทรลี้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. วันที่ 10 มี.ค.59 อบรมการอนุรักษ์ทะเลเส่นว่าไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
4. วันที่ 16 มี.ค.59 นำนักศึกษาศูนย์ฯ ชัยนาท ร่วมกิจกรรม "วันวิทยาการจัดการ 2559" ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5. วันที่ 19-20 มี.ค.59 อบรมกิจกรรมการเรียนรู้อาเซียนระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมจันทรลี้น ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6. วันที่ 25 มี.ค.59 พิธีวางศิลาฤกษ์หอพักนักศึกษา "จันทร์มงคล" ณ ศูนย์ฯ ชัยนาท
7. วันที่ 26-27 มี.ค.59 อบรมกิจกรรมการเรียนรู้อาเซียนระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ ชัยนาท มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ปีที่ 4 ฉบับที่ 37 ประจำวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559



วันที่ 11 ก.พ. 59 คณะอาจารย์ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาניתศศาสตร์ สํารวจข้อมูลเพื่อจัดโครงการค่ายเกษตรกรไทยสู่ภัยแล้งร่วมแรงใจสู่อาเซียน ณ ห้อง 234 อาคารแม่ทองคำ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท โดยการประชุมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากเกษตรจังหวัดชัยนาท ตัวแทนจากกลุ่มสินค้าโอท็อป บ้านสระไม้แดง ผู้นำชุมชนหมู่ 7-8 ต.แพร่ศรีราชา เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ข้อมูลแก่ นักศึกษาและคณาจารย์



วันที่ 12 ก.พ. 59 ผู้อำนวยการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพร้อมระบบงานศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษา-ชัยนาท ชั้น 11 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม



วันที่ 13 ก.พ. 59 เจ้าหน้าที่งานกองทุนเพื่อการศึกษาเดินทางมาประชุมลงนามแบบยื่นยันค่าเล่าเรียน 2/2558 ให้นักศึกษาศูนย์ฯ มจช-ชัยนาท ณ ห้องประชุมแม่ทองคำ ชั้น 3 ศูนย์ฯ มจช-ชัยนาท



วันที่ 25 ก.พ. 59 ผู้อำนวยการ ประชุมเจ้าหน้าที่ บุคลากร ศูนย์ฯ มจช-ชัยนาท เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีวางศิลาฤกษ์หอพักนักศึกษา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารเทพศิรินทรมหามงคลรัฐ ศูนย์ฯ มจช-ชัยนาท



บุหรืสุบแล้วมีแต่เสี่ย

หยุดสูบบุหรืวันนี้ชีวิตดีแน่นอน